

BẢN TIN GIÁO XỨ CHỢ ĐUI

Số 404* Năm 8/ 2019 * Chúa nhật 29/ 12/ 2019

Địa chỉ : 1 Tôn Thất Tùng, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, Tp.HCM.

Điện thoại : (08)38330820

Email : vanphonggiaoxu.chodui@yahoo.com

Í thư mục tử

Lm. Ernest Nguyễn Văn Hồng

Hôm nay là lễ Thánh gia, gia đình thánh. Gia đình có Chúa Giêsu, Đức Mẹ và thánh Giuse. Gia đình Thánh vì có Chúa Giêsu luôn hiện diện ở giữa. Ở đâu có Chúa Giêsu, ở đó tràn ngập thánh thiện. Đặt trong bối cảnh Giáng sinh, chúng ta suy nghĩ về gia đình, về bóng tối trong gia đình để nhờ ánh sáng Giáng sinh, chúng ta hy vọng bóng tối ấy bị đẩy lùi.

Ngày nay lễ Giáng sinh là lễ chan hòa ánh sáng cho dù vào thời Chúa Giêsu thì bóng tối dày đặc. Chúa Giêsu được sinh vào ban đêm, nghĩa là giữa bóng tối dày đặc : bóng tối của ban đêm ; bóng tối của những người nghèo phải sống đời lang thang, phải thức đêm cùng với đàn vật ngoài đồng không được chăn êm gối ấm như những người trong cung điện, trong đền đài, trong nhà ; bóng tối của những người phải ở với đàn vật hôi tanh, phải ở những nơi không ai muốn đến, những nơi mà người ta bịt mũi và lánh xa... Người ta sống trong bóng tối vì không thấy ánh sáng thậm chí chút ánh sáng cho cuộc đời, cho tương lai. Đó là những con người lầm lũi trong đêm tối.

Bóng tối có thể là tội lỗi, là cuộc sống tuyệt vọng, không có lối thoát, là trầm luân trong tội, trong sự dữ, trong bế tắc khi gia đình đang chuẩn bị đi tới chỗ tan nát mà không cách gì cứu vãn được, khi gia đình có người con lún sâu vào con đường xì ke ma túy, khi gia đình lâm vào cảnh, bệnh tật, túng quẫn, phá sản, nợ nần chồng chất... Bóng tối này có lẽ thống trị nhiều hơn trong thế giới hôm nay.

Giáng sinh mang đến cho chúng ta sứ điệp hy vọng. Hy vọng vì chúng ta không lầm lũi bước đi trong bóng tối, trong cô đơn, trong tuyệt vọng. Thiên Chúa vẫn luôn ở với chúng ta, cùng với chúng ta bước đi trong cuộc đời. Máng cỏ cho thấy một sứ điệp hy vọng : trong cảnh hết sức thiếu thốn, gia đình thánh vẫn cùng nhau vượt khó. Vượt khó trong tin tưởng vì họ hiểu rằng tương lai không chỉ do bàn tay của họ nhưng còn có Thiên Chúa trợ lực. Gia đình thánh vượt mọi khó khăn nhờ có Chúa ở cùng.



TRANG SỐNG LỜI CHÚA

29/12/2019 CHÚA NHẬT LỄ THÁNH GIA

Lễ Thánh Gia Thất SỐNG THÁNH NHƯ THÁNH GIA

“Ông Giuse liền chỗi dậy và đang đêm đưa Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai Cập.” (Mt 2,14)

Suy niệm: “Khi mọi sự trở nên như hỏa ngục, có những người đứng bên cạnh bạn mà chẳng hề nao núng – họ là gia đình của bạn” (J. Butcher). Khi tính mạng Hài Nhi bị bạo chúa Hêrôđê đe dọa tựa như “ngàn cân treo sợi tóc,” thánh Giuse đang đêm đã đưa hai mẹ con trốn sang Ai Cập. Khi bạo chúa qua đời, thánh nhân lại đưa Hài Nhi trở về quê quán. Thế nhưng, biết Áckhêlao là người bạo ngược lên kế vị cha mình, thánh nhân đã cẩn trọng đem Hài Nhi về Nadarét, xa lãnh thổ của Áckhêlao. Sự sống Hài Nhi được bảo vệ nhờ người cha nuôi công chính. Đời sống Thánh Gia Thất hạnh phúc, an bình nhờ việc mọi thành viên gia đình đồng tâm, đồng thuận và đồng lao cộng khổ trong việc sống tình con thảo với Chúa và sống vẹn nghĩa với nhau.

Mời Bạn: Có nơi chôn để đi về là nhà; có những người để yêu là gia đình. Cả hai đều là phúc lành của Chúa. Bạn hạnh phúc vì có một mái ấm gia đình, hãy tạ ơn Chúa. Bạn buồn phiền vì gia đình chưa là tổ ấm, đừng ngồi nguyên rửa “bóng tối,” nhưng cố gắng xây dựng hạnh phúc dựa trên Lời Chúa dạy.

Sống Lời Chúa: Tôi cố gắng ít nhất mỗi tuần đọc kinh chung gia đình với nhau một lần trước khi đi ngủ. Tôi xác tín gia đình hạnh phúc là gia đình sống đạo đức theo gương Thánh Gia.

Cầu nguyện: *Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã tôn kính, vâng lời Mẹ và cha nuôi dưới mái nhà Nadarét. Xin cho những người con biết nhìn vào mẫu gương ấy để sống hiếu thảo với cha mẹ mình. Xin cho những bậc cha mẹ biết noi theo mẫu gương thánh thiện, tốt lành của Đức Mẹ và thánh Giu-se. Amen.*



TIN GIÁO HỘI CÔNG GIÁO

❖ **ĐTC Phanxicô trong Lễ Đêm Giáng Sinh: Đêm nay tình yêu Thiên Chúa được tỏ hiện**

Trong bài giảng Thánh Lễ đêm Giáng Sinh tại đền thờ Thánh Phêrô, ĐTC Phanxicô đã tập trung vào chủ đề ân sủng của Thiên Chúa: “mang ơn cứu độ cho hết mọi người” và chiếu sáng “thế giới trong đêm nay”. Ân sủng này là

“tình yêu thánh, tình yêu làm biến đổi phận người, canh tân lại lịch sử, giải thoát khỏi sự dữ, lấp đầy trái tim bằng bình an và niềm vui”. Tình yêu này được tỏ cho chúng ta là Chúa Giêsu. Nơi Chúa Giêsu, Đấng Tối Cao tự biến Ngài trở nên nhỏ bé, để chúng ta có thể yêu mến Ngài.

Giáng Sinh nhắc nhở chúng ta rằng Thiên Chúa vẫn tiếp tục yêu thương tất cả chúng ta, ngay cả những người tội tệ nhất trong chúng ta vì chúng ta quý giá trong mắt Ngài. Tình yêu của Ngài là vô điều kiện; nó không tùy thuộc vào chúng ta. Quá thường là chúng ta nghĩ rằng Thiên Chúa tốt lành nếu chúng ta tốt lành và phạt khi chúng ta tội tệ nhưng đó không phải là cách Ngài là... Tình yêu của Ngài không thay đổi. Nó không hay thay đổi; tình yêu ấy trung tín. Tình yêu ấy nhẫn nại.

Ân sủng là một từ đồng nghĩa của từ về đẹp và trong về đẹp của tình yêu Thiên Chúa, chúng ta cũng khám phá ra về đẹp của chúng ta, vì chúng ta là con yêu dấu của Thiên Chúa. Trong đôi mắt Ngài chúng ta đẹp, không vì điều chúng ta thực hiện mà vì điều chúng ta là.

Chúng ta “hãy chiêm ngắm Hải Nhi và để cho bản thân chúng ta được tình yêu dịu dàng của Ngài bắt lấy”. Trong Lễ Giáng Sinh, câu hỏi là: Tôi có để cho bản thân tôi được Thiên Chúa yêu thương không? Tôi có phó mặc bản thân tôi cho tình yêu của Ngài vốn đến để cứu tôi không? Khi chấp nhận quà tặng ân sủng này nghĩa là “sẵn sàng để tạ ơn sau đó. Ngày hôm nay là ngày phù hợp để đến gần nhà tạm, máng cỏ, hang đá, để nói tạ ơn Chúa. Chúng ta hãy nhận lãnh quà tặng này chính là Chúa Giêsu, để rồi sau đó trở thành một quà tặng như Chúa Giêsu. Để trở thành quà tặng là mang lại ý nghĩa cho đời sống. Đó là cách tốt nhất để làm thay đổi thế giới!.

Chúa Giêsu làm thay đổi lịch sử qua quà tặng là chính mạng sống Ngài. Ngài không đợi cho đến khi chúng ta tốt trước khi Ngài yêu thương chúng ta. Theo cùng một cách, chúng ta không cần đợi “người thân cận của mình tốt trước khi chúng ta cư xử tốt với họ, vì Giáo Hội sẽ hoàn hảo trước khi chúng ta yêu mến Giáo Hội, vì người khác tôn trọng chúng ta trước khi chúng ta phục vụ họ.

Chúng ta hãy bắt đầu với chính mình. Đây chính là ý nghĩa của việc đón nhận quà tặng ân sủng.

Sau đó Đức Giáo Hoàng liên hệ đến huyền thoại về “cách mà ngay lúc sinh Chúa Giêsu, các mục đồng vội vã đến với nhiều quà tặng”, nhưng có một người rất nghèo và chẳng có gì để tặng. Khi nhìn thấy vị mục đồng ấy, đang xấu hổ với đôi bàn tay không, Mẹ Maria đặt hải nhi Chúa Giêsu vào cánh tay ông ta.

❖ Tác phẩm đoạt giải cuộc thi Hang đá Giáng Sinh 2019 tại Vatican

Để chuẩn bị cho mùa Giáng sinh 2019, Đài phát thanh Vatican đã tổ chức một cuộc thi thiết kế hang đá Giáng sinh truyền thống. Năm nay, tác phẩm

đoạt giải thuộc về gia đình “Calderón Cruz”, đến từ Texas. Họ đã cùng nhau tạo nên một khung cảnh Giáng sinh tuyệt đẹp, với Thánh Giuse bế Chúa Giêsu Hải Đồng, nhìn Chúa cách triều mến, và cúi đầu thờ lạy Chúa.

Cuộc thi được Ban tiếng Tây Ban Nha của Đài phát thanh Vatican tổ chức. Ban tổ chức đã ca ngợi gia đình “Calderon Cruz”, vì họ miêu tả “sự dịu dàng của hôn nhân”, điều mà Đức Giáo hoàng Phanxicô đã nói tới trong buổi tiếp kiến chung vào ngày 18 tháng 12 vừa qua. Trong một bài đăng trên Facebook, Ban tổ chức cũng giải thích rằng họ chọn tác phẩm vì nó đã “minh chứng cho tình phụ tử và tình yêu trong gia đình.”

Trong bài đăng, họ không đăng bất kỳ tác phẩm nào khác, nên có thể hiểu đây là tác phẩm nổi bật nhất. Các nhân vật trong tác phẩm được thiết kế đẹp và được sơn cẩn thận bởi những bàn tay chuyên nghiệp. Thật đáng ngạc nhiên khi thấy tác phẩm miêu tả Thánh Giuse bế Chúa Giêsu Hải Đồng, cùng với Đức Mẹ đứng đằng sau, vì thông thường Thánh Giuse và Đức Mẹ được miêu tả ở vị trí ngược lại.

Ban tổ chức không đề cập đến bất kỳ giải thưởng nào cho những người chiến thắng, nhưng họ bày tỏ lòng biết ơn đối với tất cả những người tham gia cuộc thi.



TIN GIÁO PHẬN & GIÁO XỨ

<http://tgpsaigon.net> & <http://new.titocovn.com>

❖ Hành hương Đức Mẹ Mêkong, Campuchia.

Giáo xứ sẽ tổ chức hành hương Đức Mẹ Mêkong từ ngày 29.01 – 01.02.2020 (tức ngày 5-8 tết). Xem chi tiết và đăng ký nơi văn phòng giáo xứ từ ngày thứ ba 30.12 vào giờ hành chính. Kính mời cộng đoàn tham dự

❖ Tổ chức các gian hàng phục vụ tết.

Nhằm tạo điều kiện yêu thương, đoàn kết và vui tươi cho cộng đoàn cũng như những anh chị em xa quê có được những ngày tết canh tỵ thật đầm ấm và ý nghĩa, giáo xứ sẽ tổ chức những gian hàng tết vào 2 ngày thứ sáu và thứ bảy (17-18.01.2020).

+ Kính mời các đoàn thể cũng như cá nhân đăng ký các gian hàng.

+ Những anh chị em nào có những vật dụng còn tốt nhưng không sử dụng và muốn chia sẻ cho người nghèo, anh chị em có thể đem đến giáo xứ để tặng hay bán rẻ.

Kính mong cộng đoàn nhiệt tình ủng hộ. Xin liên hệ với chị nga shop ve chai vào các buổi chiều trước lễ.

Lời Tri Ân: Họ đạo xin chân thành cảm ơn và xin Chúa trả công bội hậu cho quý ân nhân đã quảng đại đóng góp cho giáo xứ: **1 giáo dân:** 5.000.000đ.
Anh Thành: 500.000đ. **Minh Châu:** 2.000.000đ.